



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005  
ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวัน ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว ประกาศผลสอบตรงการสอบตรงธ.ค.

### สอบได้ – รายงานตัวแล้ว จะตัดสิทธิ์สอบแอดมิชชันกลาง

#### มศว ประกาศผลสอบตรงการสอบตรงธ.ค. สอบได้ – รายงานตัวแล้ว จะตัดสิทธิ์สอบแอดมิชชันกลาง เพยทุกคณะสอบอังกฤษ – ความกดดันทางการเรียน ย้ำไม่ต้องไปกวตริวิชา

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 สอบตรง ประจำปี 2553 จะต้องตรวจดูรายชื่อตัวเอง และต้องดูสถานที่สอบที่ใช้สนามสอบที่ใดบ้าง ซึ่งมศว ใช้สนามสอบในมศว และยังใช้สนามสอบอื่นๆ ด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ละแวกพื้นที่ใกล้ๆ ไม่มมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะป็นโรงเรียนวัด ธาตุทอง ปทุมคงคา วัดใหม่ช่องลม และยังมีโรงเรียนอื่นๆ อีกหลายโรงที่ใช้เป็นสนามสอบ ส่วนวันสอบตรงของมศว นั้นกำหนดไว้ 2 วันคือ วันที่ 20 กันยายน 2552 สอบวิชาที่สายศิลป์ต้องสอบ ส่วนวันที่ 27 กันยายน 2552 กำหนดให้เป็นวันสอบของสายวิทย์ ประกาศผลสอบขั้นแรกในวันที่ 13พ.ย.2552 วันที่ 29 พ.ย.2552 รายงานตัวเข้าสอบ สัมภาษณ์ วันที่ 11 ธ.ค.2552 ประกาศผลสอบขั้นที่2 วันที่ 18 ธ.ค.2552 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ทั้งนี้มศว จะส่งรายชื่อนักเรียนที่มารายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ 15 ก.พ.2552 เพื่อตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2553 หรือแอดมิชชันกลาง ดังนั้นนักเรียนคนใดที่สอบได้และมารายงานตัวเป็นนิสิตมศวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์ เหตุที่มศว กำหนดมาตรฐานดังนี้เพื่อว่าเรา ไม่อยากให้นักเรียนที่สอบได้แล้วเดินสายสอบไปทุกสนามสอบ ซึ่งนอกจากจะเกิดความวุ่นวายขึ้นแล้ว ยังจะทำให้เกิดการสละสิทธิ์ในสถาบันการศึกษาต่างๆมากขึ้นด้วย และยังไปกั้นพื้นที่นักเรียนคนอื่นๆ ที่เขาต้องการอยากเข้าเรียนในคณะนั้นๆ ด้วย

รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ขณะนี้มีนักเรียนที่สมัครสอบตรง มศว ให้ความสนใจกับ 2 รายวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอบในทุกคณะสาขา คือ ภาษาอังกฤษ และความกดดันทางการเรียนต่างสงสัยว่า 2 วิชานี้ต้องการวัดความรู้ทางใดบ้าง จึงอยากแนะนำว่า ข้อสอบภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นอังกฤษพื้นฐานที่ต้องการดูทักษะในเรื่องการอ่าน การเขียนของนักเรียน ซึ่งจะง่ายกว่าข้อสอบ GAT มาก ดังนั้นไม่อยากให้นักเรียนกังวลมากเกินไป ส่วนข้อสอบความกดดันทางการเรียนนั้น จะเป็นข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถพื้นฐานทั่วไปของนักเรียน ซึ่งได้แก่ความสามารถทางการสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์โดยจะให้โจทย์มาแล้วให้นักเรียนแก้ปัญหา ข้อสอบที่มศว จัดสอบนั้นถ้านักเรียนตั้งใจเรียนในชั้นเรียน และสะสมอยู่ในตัว ตั้งแต่ ม.4 – ม.6 จะเกิดเป็นประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปเรียนตัวหรือกวตริวิชาในสถาบันกวตริวิชาต่างๆ

